
สรุปการประชุมสัมมนา “เวทีปญญา สัมมนาวาที” ครั้งที ่7 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน ณ โรงแรมนารายณ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 
 

  สํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ไดจัดการประชุมสัมมนา 

“เวทีปญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 7 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน ในวันศุกรที่ 9  

มกราคม  พ.ศ. 2552  ณ โรงแรมนารายณ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผูบริหารจากหนวยงานที่

ประสบความสําเร็จในการใหบริการประชาชน 2 หนวยงานไดแก เทศบาลนครตรัง และสถานตํารวจ

นครบาลบุคคโล มาเปนวิทยากรในการนําเสนอประสบการณการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ประชาชน พรอมทั้งไดรับเกียรติจาก รศ. ดร. กองกิติ พูสวัสดิ์ รองศาสตราจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาเปนผูดําเนินการสัมมนา 

 

นางกลิ่นจันทน เขียวเจริญ  ผูอํานวยการกลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 7 

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมสัมมนาโดยเลาถึงที่มาของการดําเนินงานและ

วัตถุประสงคของการจัดงานในวันน้ีวา การจัดการประชุมสัมมนาในครั้งน้ีทุกทานจะไดรับฟงแนวคิด 

วิธีการ และเทคนิคที่ไดมาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนจาก

หนวยงานที่เปนวิทยากร ไดแก เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และสถานีตํารวจนครบาลบุคคโล ซึ่ง

เปนสวนราชการที่ไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนแตกตางกันออกไป โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. มุงหวังที่จะให “เวทีปญญา สัมมนาวาที” ที่จัดขึ้นในครั้งน้ี เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการแบงปน และเปดโอกาสใหสวนราชการอื่นๆ ที่

สนใจ สามารถนําไปเปนแบบอยางได อีกทั้งเพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีกําลังใจในการปฏิบัติราชการที่ดี โดยเนนประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได

กําหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไดถูกบรรจุไวในมาตรา 27 

ของหมวดที่ 5 เรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
 

เทศบาลนครตรัง   

นายแพทยวิศิษฐ  อมรวิทยารักษ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง ได 

กลาวถึงแนวคิดและวิธีการทํางานที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนของทานนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง (นายชาลี กางอิ่ม) วาแนวคิดในการ

ทํางานของทานนั้นเพื่อตองการสรางความตื่นตัวของขาราชการใหรอบรูในสิ่งตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลง

ไป ทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหทันตอเหตุการณบานเมือง ในการรวมประกวดการปรับปรุงการ

บริการทางทะเบียนราษฎร ทานไดเรียกประชุมหัวหนาสวนตาง ๆ และใหผูที่ปฏิบัติงานชวยกันคิด

วิธีการทํางานเพื่อตอบรูปแบบการประเมิน ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดวาตองทําอยางไรบาง ทานได

ดําเนินการวางแผนจัดทําโครงการในการประกวดครั้งน้ีเรียกวาโครงการ “ ส.ว.ย. ” คือ สวัสดี ไหว 

ยิ้ม  ตอนรับผูมารับบริการ ทานนายกฯเลาวาการยิ้มของคนไทย ยิ้มไดอยางสวยงามโดยไมตองฝก      
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มีการจัดสถานที่ทํางานใหทันสมัย สะดวกสบาย ซึ่งหลังจากที่ไดปรับปรุงแลว ทางสํานักงาน

ทะเบียนราษฎรใชเวลาไมเกิน 5 นาทีในการใหบริการทําบัตรประชาชน สรางความพึงพอใจใหกับผู

มาใชบริการเปนอยางมาก นอกจากนี้มีการนําแนวคิดการใหบริการของเทศบาลมาปรับทําใหเหมือน

ศูนยการคา โดยเทศบาลเปนผูใหสถานที่ มีการจัดต้ัง Counter Service มีสรรพากรมาใหบริการเสีย

ภาษี มีการบริการทําหนังสือเดินทาง และนัดพบแรงงานของกรมจัดหางาน   

หลักการบริหารงานที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือการมีสวนรวมของประชาชนเปน

สิ่งสําคัญที่สุด ประชาชนตองมีสวนรวมรับรู  รวมในการดําเนินการตั้งแตแรกเริ่มโดยมีการจัดประชุม

สัญจรรวมกัน เปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนผูกําหนดแผนพัฒนาตาง ๆ รับฟงปญหา รวบรวม

ขอมูลและ จัดทํางบประมาณใหเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมี

ภาคสวนอื่น ๆ มารวมวางแผนกับเทศบาล เชน ภาคประชาสังคม NGO และบุคคลสําคัญ ๆ อาทิเชน  

อาจารยเนาวรัตน  พงษไพบูลย  อาจารยขวัญสรวง  อติโพธิ รวมทั้งคณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัย        

เกษตรศาสตร และสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีทําใหการดําเนินงานในทุก

แผนงานของเทศบาลไดรับการตอบสนองเปนอยางดี มีการสรางเครือขายเพื่อชวยกันพัฒนาจังหวัด

ตรังใหเจริญ โดยการรวมมือกับ อบต.ใกลเคียง มีการลงสัตยาบรรณรวมกัน เรื่องแรกท่ีรวมกัน

จัดการคือการกําจัดขยะ ทุก ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตรังไมมีที่กําจัดขยะเปนของ

ตนเอง เทศบาลนครตรังมีที่ฝงกลบขยะ ไมมีกล่ิน ไมมีแมลงวัน ซึ่งเปนแบบอยางที่ดี ทางเทศบาล

นครตรังยินดีที่จะใหทาง อบต.เหลาน้ันมาใชที่ฝงกลบขยะรวมกับทางเทศบาลนครตรัง  แตทาง

อบต.จะตองคัดแยกขยะมาเรียบรอยแลว โดยทางเทศบาลนครตรังจะสงเจาหนาที่ไปใหความรูใน

เรื่องการคัดแยกขยะใหกับ อบต. หรือเทศบาลใกลเคียงกอน   

ดานการสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษน้ัน เจาของพื้นที่ชายหาดหนาโรงแรม 

ควรดําเนินการอนุรักษใหเปนพื้นที่ของประชาชน และถาเปนไปไดไมควรสรางโรงแรมบริเวณ

ชายหาด ควรจะปลอยชายหาดใหเปนสมบัติของประชาชนอยางแทจริง อีกเรื่องหนึ่งที่ควรคํานึงถึง

คือการกําหนดจํานวนผูใชบริการ และขนาดพื้นที่อนุรักษที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวได เพื่อจะได

ไมทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ  

สําหรับโครงการเสริมสรางสุขภาพรวมกัน  ทานนายกเทศมนตรีไดมีการกระตุนให

ประชาชนมีการออกกําลังกายทั่วทั้งจังหวัดและไดเชิญ อบต. ทุกแหงมาดําเนินโครงการรวมกันดวย 

 

การตั้งเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากทางเทศบาลนครตรังมีความพรอมใน   

ทุก ๆ ดานทั้งบุคลากร ทรัพยากร จึงมีการทําขอตกลงรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

ใหกับเจาหนาที่ในทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเปลี่ยนอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ  จัดฝกอบรม

ประชาชนในพื้นที่เปน อปพร.ปองกันสาธารณภัยของเทศบาล มีการสั่งงานใหรถดับเพลิงสามารถ

ไปถึงที่เกิดเหตุไดภายในระยะเวลา 8 นาที และยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานเอกชนและภาครัฐ

อื่น ๆ อีก 21 องคกร รวมทั้งสิ้น 121 องคกร ซึ่งความสําเร็จตางๆจะเกิดขึ้นไดตองมาจากความเชื่อมั่น
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ที่ทุกองคกรมีใหแกเทศบาลนครตรัง หลังจากที่ไดมีการรวมมือกันแลว ทําใหอุบัติภัยและอุบัติเหตุ

ในจังหวัดตรังลดลง 
 

สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล  

พ.ต.อ. วิศาล พันธุมณี ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลบุคคโล ไดกลาวถึง              

เคล็ดลับของตนเองเกี่ยวกับองคประกอบปจจัยแหงความสําเร็จที่วา ทําอยางไรคําวาคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนถึงจะดีขึ้น  ตองมีความพรอมใน 3 สิ่งคือ สถานที่ วัสดุอุปกรณ และที่สําคัญ

ที่สุดคือ คน ซึ่งปญหาในการพัฒนานั้นมีมากมาย เปนตนวาเรื่องงบประมาณ จึงไดมีการจัดตั้ง

คณะทํางานเพื่อปรึกษาหารือหลังจากนั้นจึงดําเนินการจัด Bowling การกุศลขึ้นมาไดเงินประมาณ 

2.5 ลานบาท เพื่อนํามาพัฒนาสถานที่ คือที่จอดรถ สรางหองประชุมอเนกประสงค  ปรับปรุงภูมิทัศน

รอบสถานี  ปรับปรุงหองนํ้าที่ใหบริการประชาชน ปรับปรุงตัวอาคารและที่พักอาศัยของตํารวจ  

สําหรับการเตรียมความพรอมเรื่องอุปกรณน้ัน ไดมีการซื้อคอมพิวเตอรของสถานีฯ 7 - 8 ชุด กลอง

สําหรับสายสืบ  CCTV สําหรับดูการทํางานในหองบริการประชาชน และการเตรียมความพรอมเรื่อง

คนนั้น ไดมีการพัฒนาดานจิตใจโดยพาขาราชการตํารวจไปเขาวัด พัฒนาวัด นิมนตพระมาใหแงคิด

กับตํารวจ การพัฒนาทางดานรางกาย โดยมีปายติดที่สถานีตํารวจนครบาลวา “ถาทานไมมีเวลา

ออกกําลังกาย ทานก็จะมีเวลาเหลืออีกมากที่จะมีเวลาเจ็บปวยที่โรงพยาบาล” และได

ประสานกับทางโรงพยาบาลมาใหคําแนะนําและตรวจสุขภาพใหกับขาราชการตํารวจ  มีการนําออก

กําลังกาย นอกจากนี้ยังมีหลักในการรอยใจคนในองคกรคือหลักของ MUST DO ซึ่งประกอบดวย  

M คือ Motivation แรงดึงดูดใจลูกนอง มีการจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อใหตํารวจสามารถ

เบิกเงินกองทุนไดทันทีเมื่อเจ็บไขไดปวยเทาที่มีสิทธิเบิกได พอเงินหลวงออกมาจึงใชคืน มีการ

จัดต้ังโครงการทําดีมีรางวัล โดยใหรางวัลแกตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดี  

U คือ Understanding ผูนําตองเขาใจลูกนอง มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อใหตํารวจได

สนุกสนานเพื่อเปนการพักผอนหลังจากทํางานมาเหนื่อย  

S คือ Sincerely ความจริงใจ การเปนผูนําคนตองมีความจริงใจ มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติ

ใหผูใตบังคับบัญชา โดยการติดยศใหเมื่อผูใตบังคับบัญชามีการเล่ือนยศ เล่ือนตําแหนง 

T คือ Team Player มีการระดมทุกฝายในโรงพักใหทํางานรวมกันเปนทีม ถาชุมชนไหน

มีอาชญากรรมมาก ก็จะระดมทุกๆฝายไปทํางานรวมกันในชวงสี่ทุมถึงเที่ยงคืน เพื่อใหชาวบานใน

ชุมชนนั้นๆเกิดความพึงพอใจ  

D คือ Dedication การอุทิศกายและเสียสละ ผูนําตองมีการอุทิศกายและมีการเสียสละ 

ทานเสียสละโดยการจางแมบานมาดูแลสถานีตํารวจโดยใชงบสวนตัว  

O คือ Openness เราตองเปดใจกวางกับลูกนอง ลูกนองมีปญหาอะไรจะไดกลา

เขามาปรึกษา   

 

สําหรับเรื่องคุณภาพการใหบริการประชาชนซึ่งไดรับเกียรติจากสํานักงาน ก.พ.ร.

มอบรางวัลใหน้ัน  การใหบริการของสถานีตํารวจนครบาลแตกตางกับการใหบริการของหนวยงาน
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อื่น ซึ่งหนวยงานอื่นใหบริการในสํานักงานแตสน.บุคคโลใหบริการทั้งในสถานีฯ และ นอกสถานีฯ 

การบริการในสถานีฯน้ัน มีการเชิญวิทยากรมาอบรมเรื่อง Service Mind และใหขอคิดกับตํารวจใน

หองบริการประชาชนวา “หนาไมงอ รอไมนาน บริการเยี่ยม”  หนาไมงอ คือ เจาหนาที่ที่

ใหบริการ  รอไมนาน คือมีความกระตือรือรน  คําวาบริการเยี่ยม คือมีการปรับปรุงหองที่ใหบริการ

ประชาชน โดยมีแมบานเสิรฟนํ้า  นํ้าชา กาแฟ มีอินเตอรเน็ทบริการประชาชน มีจอทีวีใหดู มีของที่

ระลึกแจก บริการเยี่ยมอีกอยางหนึ่งคือการประกันตัวผูตองหา มีการทําหนังสือมอบอํานาจให

สารวัตร ถาจะมาประกันตัวหากฝายผูตองหามีหลักทรัพยเพียงพอสามารถใหประกันตัวได   มีการ

ใหแงคิดเล็ก ๆ นอยกับลูกนองวา “please your customer as your girl friend” จงปฏิบัติ

กับลูกคาของทานเหมือนเขาเปนคนรักของทาน เหตุที่เปรียบเสมือนกับ girl friend  เพราะรักกัน

ใหมๆ จะบริการดี  สําหรับการบริการนอกสถานีฯทานพยายามอบรมสั่งสอนลูกนองวาการไปที่เกิด

เหตุอยาใหเกิน 5 นาที มีการพาคณะตํารวจไปตรวจเยี่ยมชุมชนทุกเชาวันเสาร สายตรวจตองเดินทางไป

พบประธานชุมชนเพื่อสอบถามวาปญหาทั้ง 7 ดานเปนอยางไรบาง มีการสุมตรวจเกี่ยวกับเรื่องสาร

เสพติด นอกจากนี้ยังใหขอคิดวาการที่เจาหนาที่ตํารวจจะทํางานแข็งแกรงและประสบความสําเร็จ

ไดน้ันจะตองยืนอยูบน 2 ขา ขาแรกขาซาย คือ ประชาชน ขาที่สองขาขวา คือ เอกชนและชุมชน 

ทุกคนตองทําใหประชาชนไววางใจ  

ในการคบคนทานถือคติในการคบอยู 3 อยางเสมอคือ พวก ทําอะไรตองมีพวก  

พ ตองทําใหผูสนทนาของเราเกิดความพอใจ   

ว ทําใหเขาไวใจในตัวเราได และสิ่งสุดทาย  

ก ตองทําใหเขาเกรงใจในตัวเรา  

และเมื่อเราทําใหคูสนทนาของเราเกิดความพอใจ ไวใจและเกรงใจเราแลวจะทําใหเกิด 3ช คือ 

เชื่อ ชอบ ชวย เมื่อเขาเริ่มเช่ือแลวเขาจะชอบและสุดทายเขาตองชวยเราอยางแนนอน  

ทานมีวิธีการจุดประกายใหผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรน ปกครองลูกนองโดย

ใชทฤษฎีเขาทราย เขาทรายเวลาตอยจะแยบมาก นานๆจึงจะฮุกสักที แตจะฮุกหนัก ทานถือวา

การแยบ คือ การชม ฮุก คือการลงโทษ ทานจะแยบกับลูกนองบอยๆ คือ ชมบอย ๆ แตถาทําผิดก็

จะเรียกมาตักเตือนหรือขังเลย น่ีคือวิธีจุดประกายใหลูกนองมีความกระตือรือรน นอกจากนี้การ

ทํางานของทานจะไมมีคําวารีรอตองทําเดี๋ยวนั้นเลย ในการทํางานตองมีการสรางบารมี สะสม   

ความดีทีละเล็กทีละนอย โดยการใหความชวยเหลือผูอื่นแลวจะประสบความสําเร็จในการทํางาน  
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ประชาชน 

นายเสม โพธิ์เลิศ  ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ในการที่ทางเทศบาลนครตรังเขาไปมีสวนรวมกับประชาชนในเรื่องการอนุรักษพื้นที่

และการใชประโยชนจากที่ดินมีวิธีการใดที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางเต็มที่  

นายแพทยวิศิษฐ  : ขอนี้คือแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

หมายถึงวาเราไดทําแผนแมบทใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพื้นที่เปนชายทะเล ในแผน

แมบทบอกวา ชายทะเลที่เปนหาดทรายเหลาน้ันจริง ๆ แลวโรงแรมไมสามารถเอาไปสรางโรงแรม

แลวยึดเอาชายหาดมาเปนของโรงแรมได เพราะวาชายหาดทั้งหลายจะตองเปนสมบัติของสวนรวม 

จากแนวคิดอันน้ีเราไดเสนอไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาน้ันเอง ทางเทศบาลนครตรังไมมี

พื้นที่ตรงจุดน้ัน เพียงแตเราใหขอเสนอในบทบัญญัติแผนรวมของการอนุรักษการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน เราไมอาจไปกําหนดไดเองวาเราจะทําใหได 100 %  ขึ้นอยูกับผูบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ที่เปนชายหาดจะตัดสินใจดําเนินการ 

รศ. ดร. กองกิติ  การมสีวนรวมประโยชนที่เปนรูปธรรมคืออะไร อยากใหเทศบาล

นครตรังชวยเลาประสบการณใหฟง 

นายแพทยวิศิษฐ  : ประสบการณที่เราคิดวามีสวนรวม แลวก็คิดวาเปนประโยชนที่

เราไดรวมมือกัน ก็คือการอนุรักษคลองนํ้า 7  ไดมีกลุมคนรักคลองน้ํา 7 เขาไดเฝาสังเกตดูวาคลอง

ของเขาเริ่มเนาเสีย เริ่มมีสิ่งปฏิกูล บางครั้งในฤดูแลงนํ้าในคลองไมสามารถไหลไดตามปกติ ก็ไดมี

การรวมตัวกันแลวเสนอโครงการมาทางเทศบาล ใหทางเทศบาลชวยดูแล สิ่งที่ทางเทศบาลทําได

ก็คือไดออกแผนงานนโยบายในโครงการ สํารวจคลองน้ํา 7 วาตนนํ้าอยูที่ไหน ไดรับนํ้ามาจากไหน 

เราจะทําอยางไรถึงจะใหนํ้าในฤดูแลงไมแหง แลวก็ไดพบวา มีจุดหนึ่งซึ่งคลองทั้ง 7 แหงน้ี มีจุด

เช่ือมตอกับคลองนางนอย ซึ่งไดรับนํ้ามาจากเทือกเขาบรรทัด แลวก็มีอยูชวงหน่ึงที่มีการบูรณะขุด

ลอกคลองนางนอย ทําใหคลองนางนอยตื้นไปสวนของคลองที่เช่ือมตอเขากับคลองน้ํา 7  ทอง

คลองสูงขึ้นกวาระดับนํ้าที่คลองนางนอยไหลเขา ตอนน้ีก็มีความคิดรวมกันวาจะไปทําฝายน้ําลน 

เพื่อใหคลองน้ํา 7 ที่ขาดน้ําจากตนนํ้าเดิม สามารถรับน้ําเขาไปไดเหมือนเดิม และหลังจากนั้นก็จะมี

การดูแลคุณภาพนํ้ารวมกัน โดยทํานํ้าหมักชีวภาพ เทลงในคลองน้ํา 7 เพื่อปองกันนํ้าเนาเสีย มีการ

ปลูกตนไมเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ฝงคลอง มีการดูแลกันเปนประจําโดยประชาชนในละแวกคลองน้ํา 7 ซึ่งมี

ประมาณ 6 - 7 ชุมชน โดยมีการประชุมรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง การดําเนินการทุกอยางประชาชนจะ

เปนผูเริ่ม และทางเทศบาลเปนผูสนับสนุน และโครงการนี้นอกจากประชาชนชวยกันเองแลว ยังมี

กลุมเยาวชนที่เปนลูกหลานของคลองน้ํา 7  ไดสรางเครือขายขึ้นมาเพื่อชวยกันดูแลรักษาตนนํ้าน้ี

ตอไป 

 

 

 



 6 

นายเสม โพธ์ิเลิศ  ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  

การที่สถานีตํารวจนครบาลบุคคโลจะใหผูรวมงานรอยรวมใจเปนหนึ่งเพื่อมีจุดโฟกัส

เดียวกัน ไมทราบวาจุดโฟกัสน้ันใชอะไรเปนตัวนํา 

 

ผกก.วิศาล พันธุมณี  อะไรคือจุดโฟกัสที่จะรอยใจคนในองคกรใหรวมมือกัน 

สําคัญคือตองใชระยะเวลา ผมใชระยะเวลาในการทํางานพอสมควรกวาจะใหผูใตบังคับบัญชาเกิด

การรวมมือรวมใจกัน สิ่งสําคัญคือตัวเราเองตองเปนตัวอยางที่ดี ผมก็เนนเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจ การ

ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา  ยกตัวอยางที่ผมมีเงินกองทุนใหตํารวจผูนอย เราก็ใหเขารูวา

คุณคาของเงินกองทุนวาคืออะไร เราทําเพื่ออะไร แทนที่สมัยกอนเงินเจ็บไขไดปวยหรือเงินกูยืม

สําหรับบุตร จะตองกูยืมรอยละ 10 รอยละ 20 ปจจุบันน้ีไมตองแลวเราดูแลทุกขสุขเขา แมกระท่ังที่

อยูอาศัย สมัยกอนที่อยูอาศัยจะสกปรก เลอะเทอะ เราปรับปรุงใหมเหมือนอยางเราทํากิจกรรม 5 ส เราก็จะ

มอบใหแตละช้ันดูแลกันเอง ที่ สน.บุคคโลเราตองเปนตัวอยางที่ดี  ตองดูแลทุกขสุขเขา เราดู

หลายๆ สิ่งหลายๆ อยาง และสิ่งสําคัญที่สุดคือความยุติธรรม ในเรื่องความยุติธรรมผูใตบังคับบัญชา

แตละทานเขาจะมองวาผูบังคับบัญชาทานมีความเอนเอียงหรือไม  มีความยุติธรรมแคไหน เอา

ผลประโยชนใสตัวหรือไม แมกระท่ังไดรับรางวัลอะไรมา ผมก็ตองประชุมแจงใหทราบ แมกระท่ังผม

จัด Bowling การกุศล ไดเงินมาเทาไหรผมทําเปนหลักฐานใหตํารวจทั้งหมดไดรับทราบ จะทําอะไร

ตาง ๆ ผมตองปรึกษาเขา แมกระท่ังจะต้ังช่ืองานตอนเย็นวันน้ี เราก็เรียกหัวหนาแตละฝายมาเลยวา

เราจะตั้งช่ืองานวาอะไรบาง ใหเคามีสวนรวมในการดําเนินงาน เราไมเอาเปรียบลูกนอง เรื่องการเอา

เปรียบของตํารวจมีผลกระทบจากภายนอกจํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน ผมไมเคยเขา

ไปยุงเกี่ยวแมกระท่ังคาปรับจราจรที่เคาเรียกตามกฎหมาย ผมไมเคยไปขอสวนแบง มีแตใหรางวัล

โครงการโรงพักเพื่อประชาชนที่ไดมา เราตั้งเกณฑคะแนนขึ้นมาเลย แตละฝายถาไดคะแนนตามที่

กําหนด ผมจะมีรางวัลให เมื่อประชุมเสร็จเราก็ ช่ืนชมเขาใหรางวัลเขา ผมทําดวยความจริงใจและมี

ความยุติธรรม และเชื่อวาผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือ ปจจุบันน้ีก็มีแตไมมากที่กําลังพลเสื่อม

มาทํางานมีกล่ินเหลามา เราใหเขาออกไปก็ตายเปลา เหมือนใหเขาไปเปนโจร เราก็พยายามเอามา

น่ังหนาหองหรือบางทีก็มานั่งกับธุรการ ตองพยายามประคองไว บางทีเปนอัมพาต ถาเราเสนอไป

เขาก็ตองถูกออก เราก็พยายามรับเลี้ยงไว เพราะฉะน้ันลูกนองผม 180 กวาคน เสือสิงหกระทิงแรดก็

เยอะ บางครั้งเราตองหลับตาขางเดียว บางครั้งตองแกลงโง บอกตรง ๆครับ ผมจะไปไมแข็งอยาง

เดียวมันเปนไปไมได เราก็พยายามทะนุถนอมใหความรักเขาไป โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวผมเขาไป

แทรกเลยคนที่ผิดผมเรียกมาทั้งครอบครัว แฟนเราเปนแบบนี้นะไปปกครองดูแลกันเอง บางทีไป

ตรวจไมอยูปอมยามไปอยูที่ไหน ถาเมาผมบุกถึงหองเลยถาหลบอยูใตเตียงเอาไปขังใหภรรยาเห็น

เลย แตไมไดลงบันทึกประจําวันไว เพราะถาลงจะมีผิดทางวินัยติดตัว โดยเฉพาะเรื่องเมียนอยเมีย

หลวง  เอาเมียนอยมาอยูแฟลตผิดวินัยจริง ๆ แฟลตตองใหเมียหลวง น่ีเปนระเบียบเลยนะครับ ผม

บอกแลวแกปญหาประชาชนไมเทาไหร แกปญหาตํารวจนี่แหละหนักท่ีสุด  
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รศ. ดร. กองกิติ  จะใหรอยใจกันไดตองมีทั้งไมแข็งและไมออน ผมคิดวาอันน้ี

สําคัญ ไมแข็งเน่ืองจากเราเปนผูบังคับบัญชาเราก็มีกฎ ระเบียบ มีอํานาจอยูแลวแตวาสิ่งที่เราเห็น

มันตองมีไมออน ที่ผมประทับใจทานผูกํากับวิศาลก็คือจะปรับปรุงคุณภาพการบริการใหไดคุณภาพ

ชีวิตของคนทํางานตองดีกอน ซึ่งสิ่งน้ีผมคิดวานาจะใชไดกับหลาย ๆ องคกร แมกระท่ังการศึกษาก็

ตาม ถาผมไมมีความสุขจะใหผมสอนอยางมีความสุขก็คงเปนไปไมได น่ีก็เปนพื้นฐานที่สําคัญ ไม

ทราบวาทานสารวัตรจะเสริมในเรื่องที่จะรอยใจคนในที่ทํางานที่มีความหลากหลายเพิ่มเติมหรือไม   

พ.ต.ต.ถนัดบุญ ผมมีความโชคดีเปนอยางมากที่ไดมารวมงานกับทานผูกํากับ

วิศาลเพราะผมมีความคิดเดียวกันวาจะทําอะไรเพื่อองคกร ภาพของตํารวจที่ผานมาผูนําแตละทานมี

ภาพท่ีติดตาก็คือมากอบโกยมาเพื่อหวังผลประโยชนจากองคกร แตของผมกับทานผูกํากับวิศาลคิด

วาจะทําอะไรใหองคกรบาง อยางเชนการปรับปรุงระบบน้ําประปา ของเดิมปมเสียก็ปลอยทิ้งเลย อยู

รวม 60 หองก็หาปมกันมา 60 ปม เสียคานํ้าประปาเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท  เดือนหลังสุด

กอนที่จะปรับปรุงเสีย 25,000บาทตอมาปรับปรุงระบบนํ้าประปาทําปมรวมทั้งแฟลตเดือนที่ผานมา

เสีย 12,000 บาทลดคาใชจายไดหมื่นกวาบาทตอเดือน ทานผูกํากับก็จัดการให แฟลตที่เกาเหมือน

รังหนูก็จัดการใหเพราะวายานนี้คอนโดหรูมีระดับมีมาก ผมมีความคิดวาอยูใกลเขาเราก็ตองมี

คุณภาพชีวิตใหเหมือนเขาหรือใกลเคียงเขา ผมโชคดีที่จบธรรมศาสตร แลวธรรมศาสตรก็ปลูกฝง

หนักหนา กับสโลแกนที่วา “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะธรรมศาสตรสอนใหฉันรักประชาชน” 

เพราะฉะน้ันเมื่อผมไดทํางานรวมกับทานผูกํากับที่มีแนวความคิดเหมือนกันในการที่จะทําอะไร

ใหกับองคกร ทําอยางไรใหองคกรเปนหนึ่งเดียว เปนองคกรที่เขมแข็ง ทําอยางไรใหสน.บุคคโล

เปนอันดับหนึ่งของฝงธน และท่ีสุดเราจะรักษาอันดับหนึ่งน้ีไวไดอยางไร 

พ.ต.อ. วิศาล ผมประสานอาจารยทานหนึ่งใหแตงเพลงใหกับ สน.บุคคโลซักเพลง 

เปนเพลงที่ตํารวจทุกคนรองไดและใหมีความรักในหนวยของตน ผมพยายามเอาบุคคลภายนอกเขา

มามีสวนรวมแมกระท่ัง ผอ.โรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่หัวหนาสาธารณสุขมาเปนกรรมการโรงพัก

ทั้งหมด ผมจะเขาไปเชิญดวยตนเอง และผมก็จะพยายามใหตํารวจเรารูจักการใหเกียรติ ในการ

ประชุมช้ีแจงก็จะแนะนําใหมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเพราะวาปจจุบันตํารวจของเราจะเหมือนสมัยกอน

ไมไดแลว ตองกาวไปอีกระดับหนึ่ง ตองทัดเทียมกับหนวยงานราชการอื่นๆดวย 

 

รศ. ดร. กองกิติ  จะเห็นวาทานผูกํากับวิศาล นําหลักการจิตวิทยามาใชเยอะ  การที่

ทานเปนตํารวจ มีกฎหมายอยูในมือ สามารถปราบปรามและบังคับใชไดถือวาทานเปนนักจิตวิทยา 

ขอถามทานระรวยถึงการบริการซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญและถือเปนหัวใจสําคัญของงานราชการ

รวมทั้งเทศบาลดวย ทางสน. บุคคโลไดบอกแลววาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญ ไมทราบ

วาในเรื่องของคุณภาพของบุคลากรและทักษะของบุคลากร ทางเทศบาลนครตรังไดเตรียมและ

ปรับปรุงอยางไร และทําไมทางเทศบาลนครตรังถึงไดรับการยอมรับในเรื่องคุณภาพการใหบริการ

ประชาชน  
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คุณระรวย  ดิฉันไดทํางานรวมกับทานนายกชาลี ทานก็เนนเรื่องการใหบริการ

ประชาชน ทานเนนวาเราตองยิ้ม  คนไทยยิ้มงาย และสามารถยิ้มไดเต็มที่ เพราะนิสัยของคนไทย

น้ันยิ้มอยูแลว และทานก็เนนเรื่องการใหบริการประชาชนเปนหลักวาประชาชนเขามาในเทศบาล

ของเราจะตองกลับไปดวยความพอใจและประทับใจ  ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทานก็พัฒนาอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมความรู ทานก็จะสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตอของทุกคน

ที่มีโอกาส การเดินทางไปดูงานในเรื่องของการฝกอบรมตางๆ  เชนในเรื่องของการบริการ ทานจะ

พยายามใหพนักงานไดไปรับความรูในสวนนั้นเพื่อที่จะนํามาบริการประชาชน และทานก็พยายาม

ลดขั้นตอนในการทํางานใหกับประชาชนที่เขามารับบริการ อะไรที่เราทําใหไดก็ใหชวยเหลือถา

อะไรยืดหยุนไดก็ใหยืดหยุนไมใชวาอะไรก็อางกฎระเบียบตลอดเวลา  อีกประการหนึ่ง ทานนายกชา

ลีก็พยายามที่จะสงเสริมความรูใหกับประชาชนในจังหวัดตรัง โดยทานไดตั้งงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 30 ลานบาทใหคนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียงไดเขามา

ศึกษาในสถาบันของมหาวิทยาลัยรามคําแหง    ซึ่งทานถือวาถานักศึกษา และประชาชนเดินทางเขาไป

ศึกษาในกรุงเทพก็ตองเสียคาใชจายมาก แตถาเรียนอยูในจังหวัดตรังคาใชจายก็นอยไมตองเดิน

ทางเขาไปในกรุงเทพทําใหสามารถชวยทางบานทํางานไดดวย ซึ่งขณะน้ีทางมหาวิทยาลัย

รามคําแหงวิทยาเขตตรังก็ไดเปดถึงระดับปริญญาเอกแลว  

ผูแทนกรมราชทัณฑ   

หลักการที่นาสนใจที่ทานผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลบุคคโลใหไวคือ MUST  

DO เปนหลักการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดแตในสวนของผมที่อยากจะเรียนถามทานใชวิธีการใดใน

เรื่องของการทํางานเปนทีม ในเมื่อหนวยงานของทานตองรับผิดชอบผูรวมงานมากๆ ยอมมีเรื่อง

ความขัดแยงเกิดขึ้น ทานบริหารความขัดแยงอยางไร อีกขอหนึ่งในเรื่องการใหความชอบในการ

ประเมินผลงาน ทานดําเนินการอยางไรในเรื่องน้ี  

 

พ.ต.อ.วิศาล การทํางานเปนทีมของผม  สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ ขั้นแรกผมก็ตอง

ประชุมและเขาไปคลุกคลีกับแตละฝาย ผมพยายามใหผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในตัวผม มี

ความเคารพผูบังคับบัญชา และทุกวันพุธผมจะทานขาวดวยกันกับแตละฝาย เชน จราจร สืบสวน 

ปราบปรามฯลฯ โดยเฉพาะหัวหนาของแตละฝาย จะมาประชุมรวมกัน และเวลาประชุมผมจะพูดอยู

เสมอถึงเรื่องการเตะฟุตบอล จราจรอยูปกหนา เราตองเปนทีมเดียวกัน พยายามรักกันอยางเมื่อวาน

แขงฟุตบอล แตละฝายแขงกันก็เพื่อตองการใหแตละฝายเกิดความรักความสามัคคี น่ีคือการสราง

Team Player ผมวาตัวผูนําควรใหความเปนธรรม เปนตัวอยางที่ดี หรือการใหผูใตบังคับบัญชารัก 

เคารพ และเชื่อมั่นน้ันสิ่งตาง ๆ เหลานี้ผมเชื่อวาการทํางานเปนทีมยอมเกิดขึ้นได สวนในเรื่องของ

ความดีความชอบ ผมจะแบงเปนโควตาใหแตละฝาย สวนเหลือเศษเปนของผม ผมไมตัดเลย ให

หัวหนาเคาพิจารณาเขามาเลย สําหรับเรื่องความดีความชอบตองยอมรับวาระบบอุปถัมภ การฝาก

ฝง ไมใชเปนเฉพาะตํารวจ หนวยงานอื่นก็มีเหมือนกัน ใกลพิจารณาขั้นเงินเดือนเมื่อไหรก็จะมีการ

ฝาก กรณีถาฝากบางครั้งผมก็ตัดโควตาของผมให หรือบางทีก็ขอขั้นกรมให เรารูวาใครทํางานอะไร
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บางครั้งเราก็เรียกมาบอกวาเราจะขอขั้นกรมให น่ันเปนเรื่องความสามารถเฉพาะตัว เพื่อใหลูกนอง

ในองคกรมีขวัญและกําลังใจ ทุกคนอยากได 2 ขั้น การประเมินผลงานตาง ๆ ถาไมไดเราก็เรียกมา

พูดคุยกัน  

รศ. ดร. กองกิติ ประเด็นในเรื่องเครือขาย ก็เปนจุดแข็งของทั้งสองหนวยงานตอง

ยอมรับวาเปนปญหาของสังคม อยางเชนปญหาเรื่องอุบัติเหตุจะบอกวาเปนเรื่องของตํารวจที่ตอง

รับผิดชอบทั้งหมดก็คงไมใช จะบอกวาเปนเรื่องของสาธารณสุขที่ตองรับผิดชอบทั้งหมดอีกก็คง

ไมใช หรือจะบอกวาเปนเรื่องของกรมทางหลวงที่ตองรับผิดชอบทั้งหมดก็คงไมใชอีกเชนกัน เพราะ 

มันเปนเรื่องของทุกคนทุกหนวยงานที่ตองรวมกันรับผิดชอบ แมแตปญหาเรื่องที่อยูอาศัย จะบอกวา

เปนเรื่องของการเคหะก็คงเปนไปไมได ดวยเหตุน้ีในเรื่องของเครือขายไมทราบวามีประเด็นหรือขอ

สงสัยจากผูเขาฟงหรือไม 

นายเสม โพธ์ิเลิศ  ตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  สําหรับทั้ง 2 หนวยงาน 

ก็มีแนวคิดในการหาเครือขายที่เปนประโยชนตอองคกรตอสังคม และจุดเดนที่เราจะใชประโยชน

จากเครือขายน้ัน เรามีแนวคิดประการใดและสามารถจะนํามาประยุกตใชไดมากนอยเพียงใด 

นายแพทยวิศิษฐ  :  แนวคิดในการหาเครือขายก็ตองดูวางานของเรามีอะไรบาง 

อยางผมอาชีพของผมเปนแพทย ผมยกตัวอยางงาย ๆ วาสิ่งที่เราตองการคือเราตองการเห็น

ประชาชนที่อยูในความรับผิดชอบของเรามีสุขภาพที่ดี การมีสุขภาพที่ดีมีอะไรบาง ขอหน่ึงรางกาย

ตองแข็งแรง รางกายแข็งแรงมาจากอะไรบาง ก็โดยการออกกําลังกายสม่ําเสมอ ไดรับอาหารที่ดี 

และการคัดกรองโรคที่เปนเรื่องเปนราว  เพราะฉะน้ันในการดูแลสุขภาพที่ดีก็โดยการออกกําลังกาย 

จึงตองมีเครือขายของการออกกําลังกายซึ่งมีอยูมากมาย ชมรมวิ่ง ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ ชมรม

โยคะ ชมรมเกี่ยวกับการคัดกรองโรคตาง ๆ  การไดรับอาหารที่ถูกตอง ก็มีชมรมสุขภาพ ชมรม

อาหารมังสวิรัติ ชมรมการออกกําลังกายที่อาศัยพื้นฐานทางดานเกี่ยวกับโยคะ ทุก ๆ เครือขาย

เหลานี้ก็สามารถนํามาเชื่อมโยงกันได ผมก็เช่ือวาถาเราสามารถนําโครงการจากงานที่เราทําไปแยก

เปนแนวคิดเปนเครือขายตาง ๆก็สามารถนํามาบรรจบกันได ซึ่งตองใชเวลา และตองดูเหตุการณที่

เหมาะสมในแตละหนวยงานดวย 

 

พ.ต.อ.วิศาล  สําหรับเจาหนาที่ตํารวจ คําวาเครือขายมีหลายแบบ เครือขายแรกคือ

การสรางเครือขายใหกับประชาชนที่เปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่ตํารวจ แลวก็แจงเบาะแส

โดยเฉพาะอยางเชนในชุมชนก็ดี มอเตอรไซครับจางก็ดี สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีกอนที่จะใหกลุมเปาหมาย

มาใหความรวมมือกับตํารวจ อยูดี ๆ จะเรียกเคามาก็ลําบาก ผมก็พยายามปฏิบัติงานเชิงรุกโดยเรา

เดินเขาไปในชุมชนไปหาเคา ไปใหความรูเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็งวาทําอยางไรชุมชนนี้ถึงจะ

เขมแข็งแลวเราก็ใหเขาสรางเครือขาย ในชุมชนน้ีมีชายฉกรรจ 10 – 20 คน ทางหนีทีไลของชุมชน

เปนอยางไร กลางค่ํากลางคืนเปนอยางไร เราก็พยายามใหความรูใหเขาปองกันตนเอง เพราะชุมชน

จะอาศัยเจาหนาที่ตํารวจไปอยูในชุมชนนั้นมันเปนไปไมได เน่ืองจากกําลังของตํารวจมีนอย เราก็จะ

ใชเครือขายเปนเครื่องมือใหตํารวจโดยเฉพาะอาศัยชายฉกรรจในชุมชน ตอไปเราก็ตองอาศัยคิว
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มอเตอรไซครับจางซึ่งเขาจะอยูกับชาวบานตลอดเวลา ผมมีบัตรรับรองการเปนอาสาสมัครแจงขาว

อาชญากรรมใหกับสน.บุคคโลให ดานหลังมีรูปถายและลายเซ็นติดให สามารถเขาออกในซอยตาง ๆ

ได  ใหรูวาเคาเปนพวกเดียวกับตํารวจและที่สําคัญเราก็บอกจราจรวาพวกมอเตอรไซครับจางเรา

ตองใหความเอ็นดูเคานิดนึง จะผิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ เราวากลาวเขาไปเถอะ เราควรให

ความสําคัญ กับเขา และสําหรับเครือขายที่สําคัญอีกเครือขายหนึ่งก็คือคณะทํางาน ซึ่งเราพยายาม

เอามาจากหลากหลายองคกร เราคัดเลือกเฉพาะที่เรารูจักและก็รักในอาชีพตํารวจ ก็มีหลายทานที่มี

ความไวเน้ือเช่ือใจในตัวผมๆก็เชิญมาเปนคณะทํางานดวย คณะทํางานผมในเครือขายก็มี ชวย

พัฒนาสถานที่ ประชาสัมพันธกิจการตํารวจ แมกระทั่งโฆษกประจําสถานีฯก็มาจากภาคประชาชน 

ตอนน้ีคณะทํางานสน.บุคคโลมีเปนจํานวนมาก แมกระท่ังเจาหนาที่ตกแตงตนไม เราก็ขออนุญาต 

ผอ.เขต ใหมาเปนคณะทํางาน ที่โรงพักมีอะไรเคาก็มาตกแตงใหเรียบรอย 

 

รศ. ดร. กองกิติ ไดสรุปประเด็นผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง การพัฒนา 

คุณภาพการใหบริการประชาชน เกี่ยวกับแนวคิดในการหาเครือขายโดยตองตระหนักวาเรามีภารกิจ

ตองทําแตเราทําคนเดียวไมได ถาเราทราบวาน่ีคือภารกิจของหนวยงานเรา แตมีขอจํากัดทางดาน

ทรัพยากร งบประมาณ และสถานที่ จึงทําใหเราไมสามารถผลักดันภารกิจบางอยางได ก็เริ่มเขาสู

เรื่องของการตองใชเครือขายที่ตองมาชวยกัน ทั้งสองหนวยงานนี้จะเห็นไดวา เทศบาลนครตรัง 

ภารกิจอันหนึ่งก็คือตองดูแลสุขภาพ แตการดูแลสุขภาพของเทศบาลนครตรังแทนที่จะดูในเรื่องการ

รักษาพยาบาลอยางเดียวก็คงไมใชเพราะวาเราจะทําไมได เราตองเปนเครือขายเชิงรุก เชน การ

ออกกําลังกาย การบริโภคอาหารตาง ๆ  สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล ภารกิจก็คือการให

ความสุขกับประชาชน เราตองแกไขปญหาอาชญากรรมซึ่งเราก็รูอยูแลววากําลังเราไมพอแตน่ีคือ

ภารกิจที่เราหลีกเล่ียงไมได เราก็ตองแสวงหาเครือขายเพื่อชวยทํางานรวมกัน ผมคิดวาเรื่องแนว

ทางการหาเครือขาย ทางสํานักงาน ก. พ. ร. ก็มีความเชี่ยวชาญและมีผูเช่ียวชาญที่สามารถใหคําแนะนํา

ได ซึ่งปที่แลวสํานักงาน ก. พ. ร. ไดเชิญวิทยากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชนพูดเรื่อง โครงการบานมัน่คง 

และเครือขายอุบัติเหตุภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งผมคิดวา

ประสบการณตาง ๆ จากทั้งปที่แลวและปน้ีคงเปนประโยชน แตสิ่งเหมือนกันของทั้ง 4 กรณีศึกษาก็

คือเปนเรื่องของภารกิจที่ตองทํา แตวาปญหามันใหญจนกระทั่งเราทําคนเดียวไมได ก็เลย

จําเปนตองหาเครือขาย ปญหาสําคัญก็คือการหาคนมาเขารวมเปนเครือขาย ซึ่งเราก็ตองรูวาใคร

เคยทํามากอน ใครเคยมีช่ือเสียง และใครเคยเปนเจาภาพ ไมใชวาทุกคนสามารถทํางานรวมกันใน

เครือขายไดทุกคน ตองมีประสบการณ ตองมีภาพลักษณ และตองมีความเชื่อมั่น เมื่อไหรขาดความ

เช่ือมั่นภายในตัวสมาชิกในเครือขาย เครือขายก็จะหมดลงไปเรื่อย ๆ  

 

 

 

 


